
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖8 

วันที ่21 กรกฏาคม ๒๕๖8 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 

     ------------------------------------- 

ผู้มาประชุม จำนวน 9  คน 

 1. นายคนอง  มะนารัมย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 

  2. นายสมชาย เกดิประโคน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 

  3. นายธนาสิทธิ์  พันธ์ศร ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ 2 

  4. นางสาวงามทิพย์ สงัดรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ 3 

  5. นายเสนอ เจียสารัมย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ 4 

  6. นางเขม็ทอง การรัมย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ 6 

  7. นายเรืองเดช นิโรจน์รัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ 7 

  8. นายเกษม วิชัยรัมย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ 8 

  9. นายวิโรจน ์ปลีนารัมย์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 

ผู้ไม่มาประชมุ 

  -นายครอง โกตริัมย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ 9 (ลา) 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 15 คน 

  1. นายธนินทร์ อนันตโอฬาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 

  2. นางเพชร ลิ้นทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 

  3. นายอำนาจ นุกาศรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 

  4. นายเฟื่องศาสตร์ นรารัมย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

  5. นางสาวภณิษา นิกูลรัมย์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 

 6. นายวิษณุ สุริพล  ผู้อำนวยการกองช่าง 
  7. นายมานพ กะการัมย์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

  8. นายอรรถพล วรรณสินธ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 

  9. นางสาวรุ่งทิวา ตระกูลรัมย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 10. นายมงคลชัย จันเทศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

  11. นางมีนา กันรัมย์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  12. นายไกร นิกูลรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 

  13. นายธนิกร  นิเวศรัมย ์ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่5 

 14. นางอรุณศรี โกยรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 

  15. นายเนือง กิรัมย์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
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เริ่มประชุมมเวลา 09.30 น. 

นายเฟื่องศาสตร์ นรารัมย์   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

หัวหน้าสำนักปลัด   บ้ าน ต ะ โก   วั น นี้ เป็ น ก ารป ระ ชุ ม ส ภ าอ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ วน ต ำบ ล 

     บ้านตะโก สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ประจำปี  2568 บัดนี้  สมาชิกสภา 

     อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ วน ต ำบ ล บ้ าน ต ะ โก  ม าป ระชุ ม จ ำน วน  8  ท่ าน  
     ครบองค์ประชุม ดังนั้นจึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวนำสวดมนต์  
     และเปิดประชุมสภา พร้อมทั้งดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายคนอง มะนารัมย์   วันนี้ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2568 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ขาดท่ านครอง โกติ รัมย์  ส .อบต .หมู่ ที่  9  ซึ่ งได้ แจ้ งต่ อ 

     ประธานแล้ว จำนวนสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ที่ประชุม 

     พร้อมแล้ว  ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2568 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

      1.1 แนะนำปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ที่โอนย้ายมา 
     ดำรงตำแหน่งใหม่ นายวิโรจน์ ปลีนารัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

     บ้านตะโก ย้ายมาจากอบต.ร่อนทอง อำเภอสตึก 

       1.2 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 
     1/2568 โครงการจัดการเลือกตั้งนายก สมาชิกสภาท้องถิ่น แก้ไขจำนวนเงิน 

     ให้สอดคลอ้งกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายคะนอง มะนารัมย์   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ   สมั ยแรกป ระจำปี  พ .ศ . 2 5 6 8  เมื่ อ วั นที่  1 7  กุ มภ าพั น ธ์  ๒ ๕ ๖ 8 

     ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม สมาชิกฯ ท่านใด 

     ประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดในรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีถือว่าที่  
     ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม 

นายคะนอง มะนารัมย์  ต้องกราบขออภัยอีกครั้ง ลืมให้ท่านปลัด อบต.บ้านตะโก แนะนำตัวอีก
ประธานสภาฯ                      ครั้ง 
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นายวิโรจน์ ปลีนารัมย ์   เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาฯ  
ปลัด อบต.บ้านตะโก  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวิโรจน์ ปลีนารัมย์ มารับ 

     ตำแหน่งปลัด อบต.บ้านตะโก ย้ายมาจากตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก ยินดีที่ 
     ได้มาอยู่ที ่อบต.บ้านตะโกได้ประมาณ 2 เดือนรู้สึกอบอุ่นดีซึ่งทางคณะผู้บริหาร 

      สมาชิกสภาฯ และพนักงานมีความเป็นกันเองและได้อยู่ใกล้บ้านไปกลับได้ 

     ถ้าหากไมไ่ด้มาอยู่ที่บา้นตะโก คงต้องได้ไปอยูแ่ถวชายแดนก็จะใช้ความรู้ 
     ความสามารถเพ่ือพัฒนาตำบลบ้านตะโก ขอฝากเนื้อฝากตัวและขอคำชี้แนะ 

     จากทุกท่านเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลบ้านตะโกต่อไป  
     

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  

     -ไม่มี-    

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่ อ งที่ ค ณ ะก ร รม ก า รที่ ส ภ าท้ อ งถิ่ น ตั้ ง ขึ้ น พิ จ า รณ า เส ร็ จ แ ล้ ว 

     -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

     5.1 พิจารณาให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ลาออก  
     ด้วยนายอัครเดช มโนธรรม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

   บ้านตะโกขอลาออกจากตำแหน่ง ตามหนังสือ ที่ บร 88501/03 ลงวันที่ 3 

มีนาคม 2 5 6 8  ซึ่ ง ส ภ า ฯ  ต้ อ ง มี ม ติ ต า ม ม า ต ร า  5 7  ว ร ร ค ส อ ง 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2565 ข้อ 18/1 (2) เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออก
โดยยื่นหนังสือลาออกตอ่ประธานสภาท้องถิ่น 

   กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรับหนังสือ 

    ลาออกจากเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอสภาท้องถิ่นมีมติให้พ้น 

    จากตำแหน่ง ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง  
                                          1 เสียง 

   5.2 เลือกเลขานุการสภาชั่วคราว 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 19 ในการ 

    ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มเีลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่ 
    แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
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    สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่นนั้น คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ 

    ประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับ 

    โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

    เชิญเสนอชื่อเลขานุการสภาสภาชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเฉพาะ 

    คราวนี้ โดยให้เสนอชื่อ  1 คน และผู้รับรอง 2 คน 

 

นายคนอง มะนารัมย์  ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้รายละเอียดในการเลือกเลขานุการสภา 

ประธานสภาฯ   ชั่วคราว 

 

นายมงคลชัย จันเทศ   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

นักวิเคราะห์ฯ   บ้านตะโก ทีเ่คารพทุกท่าน กระผมนายมงคลชัย จันเทศ นักวิเคราะห์นโยบาย 

     และแผน ในการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว ให้สมาชิกท่ีอยู่ในที่ประชุม 

     1 ท่าน เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรที่เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น และมีผู้รับรอง 
     2 คน ถ้าสมาชิกจะเลือกกันเองเพ่ือเป็นเลขานุการสภาฯ ก็ได้ แต่จะไมไ่ดร้ับ 

     ค่าตอบแทน ในส่วนของพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายถึงปลัด 

     องค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น  
 

นายคนอง มะนารัมย์    โดยระเบียบแล้วจะเลือกจากสมาชิกสภาฯ หรือปลัด อบต.แต่ในการ 
ประธานสภาฯ   ปฏิบัติที่ผ่านมาจะเลือกปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการสภา 
     ซ่ึงปลัด จะเปน็ผู้ควบคุมดูแลในส่วนข้อระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ  
     ของการประชุมสภา ผมจะได้ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อและผู้รับรอง 
     2 ท่าน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อได้เลย 

 

นางสาวงามทิพย์ สงัดรัมย์   เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ส.อบต.หมู่ที่ 3    ทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาวงามทิพย์ สงัดรัมย์  ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอ 

นายวิโรจน์ ปลีนารัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการสภา 
ชั่วคราว 

 

นายคนอง มะนารัมย์   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รบัรอง นายธนาสิทธิ์  พันธ์ศรี ส.อบต.หมู่ที่ 2 

ประธานสภาฯ   นางเข็มทอง การรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ 6 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี-   
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นายคนอง มะนารัมย์   มีผู้เสนอเพียงชื่อเดียว เป็นอันว่านายวิโรจน์  ปลีนารัมย์  
ประธานสภาฯ   เป็นเลขานุการสภาประธานสภาฯ ชั่วคราวในการประชุมสภาเฉพาะคราวนี้  
     ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง.....-.....เสียง 
 

นายคนอง มะนารัมย์   เรียนเชิญท่านปลัด เป็นเลขานุการสภาฯ  
ประธานสภาฯ 

นายคนอง มะนารัมย์   ๕.3 เรื่อง เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ประธานสภาฯ    เป็นเลขานุการสภา (แทนตำแหน่งว่าง) 
     ให้เลขานุการสภาชั่วคราวแจ้งระเบียบที่เกีย่วข้องการเลือกพนักงาน 

     หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภา  
      

นายวิโรจน์ ปลีนารัมย์    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 

เลขานุการสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

     1. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
    พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  มาตรา 57 ให้สภา 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภา 
     องค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
    โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ 
    ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 18 ให้สภา 
    ท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิน่นั้น คนหนึ่ง  เป็นเลขานุการ 

    สภาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภา 
    ท้องถิ่น 

     สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

    ตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 

     สรุป โดยระเบียบการประชุมสภาสามารถเลือกได้ทั้งสมาชิกสภาฯ  
    หรือถ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหมายถึงปลัด อบต.เท่านั้น 

นายคนอง มะนารัมย์    ลำดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ให้เสนอชื่อได้เลยครับ 
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นางเข็มทอง การรัมย์   เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

ส.อบต.หมู่ที่ 6    นางเข็มทอง การรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอเสนอ นายวิโรจน์ ปลีนารัมย์  
     ปลัด อบต.บ้านตะโก เป็นเลขานุการสภาฯ 

 

นายคนอง มะนารัมย์   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ ผู้รับรอง นางสาวงามทิพย์ สงัดรัมย์  
ประธานสภาฯ   ส.อบต.หมู่ที่ 3 นายเกษม วิชัยรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 มีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคล 

     อ่ืนอีกไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ 
     นายวิโรจน์ ปลีนารัมย์ ปลัด อบต.บ้านตะโก เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร 

     ส่วนตำบลบ้านตะโก กรุณายกมือขึน้ครับ 

 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง..-....เสยีง  
นายคนอง มะนารัมย ์  ๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ    5.2.1 ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา 4 (1) 

    แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
      25 กุมภาพันธ์ 2568 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 

 

นายวิษณุ สุริพล    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้อำนวยการกองช่าง  ทุกท่าน ตามหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขออนุญาต 

     เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  
     พ.ศ.2484 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ให ้

     หน่วยงานราชการทีเ่ข้าทำประโยชน์ในพื้นป่าไม้ต้องขออนุญาต 

     และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 คณะรัฐมนตรีมีมติในการ 

      ประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  
     ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ขอใช้พื้นที่ป่าต้องขออนุญาตพ้ืนป่าไม้ 
     ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งทางจังหวัดได้นัด 

     ประชุมหน่วยงานราชการที่เข้าใช้พื้นป่าไม้ เช่น ที่หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 
     (นสล.) ถนน ทาง ทุกอย่าง สำหรับที่ไม่เข้าข่ายต้องขอใช้เช่น ที่มีโฉนด  
     ที่ราชพัสดุ นอกนั้นให้ขออนุญาตป่าไม้ทั้งหมด ถ้าหากไม่ขอภายในวันที่ 25  
     สิงหาคม 2568 ถ้าป่าไม้ออกมาตรวจสอบจะมีโทษตามกฎหมาย จึงขออนุญาต 

     ใช้พื้นที่ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เพ่ือมีมติเห็นชอบกรณี 
     ดังกล่าว 

นายคนอง มะนารัมย์   การเข้าขอทำประโยชน์พ้ืนที่ป่าไมห้น่วยงานไหนที่จะขอเข้าทำ 
ประธานสภาฯ   ประโยชน์ 
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นายวิษณุ สุริพล    อบต.บ้านตะโก ขออนุญาตป่า โดยการจัดทำคำขอไปที่ป่าไม้  
ผู้อำนวยการกองช่าง  และจะของบประมาณจากหน่วยงานอื่นไม่ได้ 
 

นายคนอง มะนารัมย์   สมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ 

 

นายวิโรจน์ ปลีนารัมย์   ขอชี้แจงเพ่ิมเติม หน่วยงานที่จะขอใช้พ้ืนที่ป่าที่ผ่านมาไม่ได้ขออนุญาต 

เลขานุการสภาฯ   จึงมีมติมาให้ขออนุญาตย้อนหลังได้ จึงเป็นที่มาของการขอเปิดสมัยประชุม สมัย 

     วิสามัญ ในวันนี้ เพราะว่าเราต้องขอภายใน 180 วัน นับตั้งวันที่มีมติ ครม. 
     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 จึงนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาให้มีมติเห็นชอบ 

     รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

นายคนอง มะนารัมย์   ท่านสมาชิกฯ มีข้อสงสัยมัยครับ  
ประธานสภาฯ 

 

นายธนาสิทธิ์ พันธ์ศรี    เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 

ส.อบต.หมู่ที่ 2    ท่านกระผม นายธนาสิทธิ์ พันธ์ศร ีส.อบต.หมู่ที่ 2 อยากสอบถาม 

กรณีท่ีของหมู่ที่ 2 เป็นที่สาธารณะ 2 ที่ ฝั่งทางทิศตะวันตก 5 ไร่ ฝั่ง 
ทางตะวันออกหนองตะโก 23 ไร่ มีโฉนดแล้ว และสนามกีฬาได้มอบ
ให้ อบต.แล้วซึ่งก็มีโฉนด สนามกีฬาต้องขอหรือไม่  

นายวิษณุ สุริพล     ขอชี้แจงที่ที่มีโฉนดแล้วไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้นถ้ามีการ 

ผู้อำนวยการกองช่าง   แบ่งแยกโฉนดให้มอบให้ อบต.บ้านตะโก ได้เลยไม่ต้องขออนุญาต 

 

นายสมชาย เกิดประโคน    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  
รองประธานสภา อบต.   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมชาย เกิดประโคน  
      รองประธานสภา อบต.มีข้อสงสัยคำว่าเครอืข่ายถนนภายในหมู่บ้าน 

      ครอบคลุมทุกซอยทั้ง 9 หมู่เลยหรือไม่ ที่สาธารณประโยชน์ภายใน 

      ตำบลบ้านตะโก ครอบคลุมไปถึงคลองต้นโพธิ์ของหมู่ 1 ด้วยหรือไม่  

 

นายคนอง มะนารัมย์    คำว่าเครือข่ายถนนภายในหมู่บ้าน เช่น หมู่ 1 หมายถึงถนน 

ประธานสภาฯ    ทุกเส้นทุกซอย ของหมู่นั้นๆ สำหรับลำห้วยที่สาธารณเป็นหัวข้อกว้างๆ 

      ที่อยู่ภายในตำบลบ้านตะโก รายละเอียดหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 
      ขอให้สมาชิกสภาได้ศึกษารายละเอียด ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ทราบเกี่ยวกับ 

      พ้ืนสาธารณะแหล่งน้ำ หรือถนน ลำดับต่อไปจะได้ขอมติในการขอเข้า 
      ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
      พ.ศ. 2484 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
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มตทิี่ประชุม     มตทิี่ประชุมเห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง – เสียง 
  
 นายคนอง มะนารัมย์    5.2.2 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
 ประธานสภาฯ    พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 

 

นายมงคลชัย จันเทศ    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 

นักวิเคราะห์ฯ   ท่าน กระผมนายมงคลชัย จันเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไดร้ับ 

     มอบหมายจากผู้อำนวยการกองคลังให้ชี้แจงแทน  ด้วยกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นมาตรการ 

เยียวยาเพิ่มเติม ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่ม 

    ผู้ประกอบการที่สัญญาลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งสัญญา 
    ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดข้ึน และหน่วยงานของรัฐได้ตรวจรับและเบิก 

    จ่ายเงินตามสัญญา โดยได้หักค่าปรับไว้แล้วก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 

2564 มีจำนวนผู้ประกอบการจำนวน 1 ราย คือห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เอกนิยมการโยธา รายละเอียดดังนี้ 

     1.สัญญาจ้างเลขที ่49/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  
    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ครบกำหนดสัญญา 21 สิงหาคม 2563 

    ค่าปรับจำนวน 4,430.-บาท 

     2.สัญญาจ้างเลขที่ 51/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 ครบกำหนดสัญญา 21 สิงหาคม 2563 

    ค่าปรับจำนวน 2,320.-บาท 

     3.สัญญาจ้างเลขที่ 12/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โครงการ 

    ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ครบกำหนดสัญญา 16 ธันวาคม 2563  
    จำนวนเงิน 366.-บาท 

     4.สัญญาจ้างเลขที ่14/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โครงการ 
    ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ครบกำหนดสัญญา 16 ธันวาคม 2563  
    จำนวนเงิน 346.-บาท 

    5.สัญญาจ้างเลขที่ 15/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โครงการ 
    ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ครบกำหนดสัญญา 16 ธันวาคม 2563  
    จำนวนเงิน 438.-บาท 

    6.สัญญาจ้างเลขที่ 17/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โครงการ 
    ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ครบกำหนดสัญญา 21 ธันวาคม 2563  
    จำนวนเงิน 3,292.-บาท 

    7.สัญญาจ้างเลขที่ 19/2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
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โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ครบกำหนดสัญญา 19 มกราคม 2563 

จำนวนเงิน 15,275.-บาท 

      รวมจำนวนเงินที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 26,467.-บาท  
     (สองหม่ืนหกพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 

นายคนอง มะนารัมย์   เรื่องการขอใช้จ่ายเงินสะสม เป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการ 

ประธานสภาฯ   ระบาดของโรคโควิด 2019 ช่วงปี 2563 เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแล้วสมาชิก 

     ท่านใดจะสอบอีกหรือไม่ ขอสอบถามเพ่ิมเติมถ้าไม่ใช้งบเงินสะสมจะใช้งบอ่ืนได้ 
     หรือไม่ 
นายมงคลชัย จันเทศ   จากการสอบถามกองคลังว่าต้องจ่ายจากเงินสะสมเพราะเรารับเข้า 
นักวิเคราะห์ฯ   เป็นเงินรายได้ของ อบต.แล้ว ซึ่งเป็นเงินค่าปรับที่ผู้ประกอบการผิดสัญญาเป็น 

     เงินที่ได้จากค่าปรับ และต้องคืนให้กับผู้ประกอบการ  
 

นายธนาสิทธิ์ พันธ์ศรี   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม 

 ส.อบต.หมู่ที่ 2   ทุกท่านกระผมนายธนาสิทธิ์ พันธ์ศรี ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอสอบถามว่าเงิน 

     จำนวนสองหมื่นกว่าบาท จะคืนให้ใครครับ ให้ผู้ประกอบการใช่หรือไม่ขอ 

     ให้ชี้แจงครับ 

นายคนอง มะนารัมย์   ตามหนังสือกองคลังที่  บร 88502/189 ลงวันที่  1 กรกฎาคม 

ประธานสภาฯ    2568 ระบุว่า ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกนิยม 

     การโยธา ซ่ึงเป็นผู้รับเหมางานและผิดสัญญามีค่าปรับตามสัญญาที่ได้แนบให้ 
     สมาชิกด ูเป็นมาตรการเยียวยาที่เราต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ มีท่านใด 

จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมตทิี่ประชุม การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 จำนวน 26,467.-บาท ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 

โปรดยกมือขึน้ครับ 

มติที่ประชุม    มติที่ประชุมเห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖     เรื่องอ่ืน ๆ 

นายคนอง มะนารัมย์   ท่านสมาชิกมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ วันนี้รับเกียรติ 
 ประธานสภาฯ   จากผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3  หมู่ ได้เข้าร่วมประชุม 

 

นายสมชาย เกิดประโคน   ขอสอบถามกองช่างเก่ียวกับการซ่อมแซมถนนสายบ้านตะโก-บ้านเกต ุ 
รองประธานสภาฯ 

 

นายวิษณุ สุริพล    ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
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นายคนอง มะนารัมย์   ช่วงนี้งบซ่อมแซมมีหรือไม่ครับ เพ่ือซ่อมแซมถนนทางไปหนองตระเสก  

ประธานสภาฯ 

 

นายวิษณุ สุริพล    ช่วงนี้งบซ่อมแซมไม่มีครับ ดำเนินการโดยจัดซื้อวัสดุและให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ช่วยกันดำเนินการ 

 

นางเข็มทอง การรัมย์   หมู่ 6 มคีวามเดือดร้อนเรื่องถนนสายไปทางรถไฟชำรุด ขอสนับสนุน 

ส.อบต.หมู่ 6   หินคลุกเพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหา  
 

นายเรืองเดช นิโรจน์รัมย์   หมู่ที่ 7 ซอยประวัติพัฒนามีปัญหาน้ำท่วมขังถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ส.อบต.หมู่ 7   เป็นถนนหินคลุก 

 

นายธนาสิทธิ์ พันธ์ศรี   ขอสอบถามเรื่องการจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าดำเนินการไปถึงไหน 

ส.อบต.หมู่ 2   แล้วอนุมัติมาตั้งนานแล้วฝากด้วยครับ และอีกเรื่องเป็นโครงการของหมู่ 2  
     ถนนทุกสายความเดือดร้อนมีมากผู้บริหาร และขอขอบคุณการแก้ปัญหาทีเ่อา 

     หินคลุกไปเทให้ โครงการไหนที่สำคัญคนสัญจรเยอะควรดำเนินการให้ด้วย 

 

นายอรรพล วรรณสินธ์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ขอชี้แจงการดำเนินการ 

ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม  จัดหารถกระเช้า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านสืบราคาจำนวน 10 ห้าง ปรากฏว่าไม่ห้างใด 

     ตอบข้อเสนอมาจึงได้โทรประสานงานแล้ว ผู้ประกอบการแจ้งว่าจะส่งเอกสาร 

     มาทางอีเมล์ พอได้รับเอกสารแล้วจึงจะได้ราคากลางว่าผู้รับจ้างจะยื่นเสนอ 

     ราคาที่เท่าไรและเอาไปจัดทำประกาศ เพ่ือให้ผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ ร่วมยื่นซึ่งเรา 
     จะเอาราคาที่สภาอนุมัติมาเป็นเกณฑ์ไม่ได้ เนื่องจากระเบียบต้องให้สืบราคา 

     สำหรับระยะเวลาดำเนินการอีกหนึ่งปีงบประมาณ ครั้งที่ผ่านมาครั้งก่อนไม่ 
     สามารถดำเนินการได้เนื่องจากคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
      ซ่ึงรถกระเช้ามีรายละเอียดค่อนค้างเยอะถ้าได้ราคากลางจะไม่นาน 

 

นายวิโรจน์ ปลีนารัมย ์   เรื่องรถกระเช้าตลอดระยะเวลาที่ผมย้ายมา 2 เดือน ได้เห็นความ 

เลขานุการสภาฯ   ยากลำบากในการซ่อมไฟฟ้าและพยายามผลักดนัออกคำสั่งคณะกรรมการ 

     กำหนด TOR ซึ่งตามระเบียบต้องสืบราคาจากผู้ประ กอบการเนื่องรถกระเช้า 

เป็นครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน ต้องสืบจากผู้มีอาชีพซึ่งราคาที่สภาอนุมัติจำนวน 

2.5 ล้านบาท ขอเป็นรถไม่น้อยกว่า 150 แรง กระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

เราไม่ได้นิ่งนอนใจในการดำเนินเราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงาน 

สามารถสอบถามว่าขั้นตอนดำเนินไปถึงไหน 
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นายคนอง มะนารัมย์   สภาได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วอยากจะเห็นรถกระเช้าในการซ่อมไฟ 

ประธานสภาฯ   ในพ้ืนที่ตำบลบ้านตะโก เพราะมีจำเป็นซึ่งจำนวนไฟพาดสายดับของตำบล 

     บ้านตะโกมีจำนวนมากขอฝากทุกส่วนช่วยกันให้มาใช้งาน 

 

นางอรุณศรี โกยรัมย์   เรียนถามเรื่องการขอพลังงานแผงโซลาเซลล์ ซึ่งทางปศุสัตว์ได้ชี้แจง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4   ในกลุ่มผู้เลี้ยงควายหรือการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดต้องใช้ต้องใช้หญ้าเป็นอาหาร 

     ซ่ึงต้องมีแปลงหญ้าและน้ำรดให้หมู่บ้านเสนอให้ อบต. เสนอเรื่องไปกระทรวง 
     พลังงานเพ่ือขอให้การดำเนินการไปถึงไหน 

 

นายมงคลชัย จันเทศ   เรื่องไฟโซล่าเซลล์ที่ใช้ในการเกษตรของกระทรวงพลังงาน เราได้ขอไป 

นักวิเคราะห์ฯ   ในส่วนของเป็นเตาประหยัดพลังงาน ผมได้ขอผ่านรหัสผ่านไปที่กระทรวง 
     พลังงานแล้วยังไม่ตอบกลบั  
นายไกร นิกูลรัมย์   มีเรื่องเสนอของบประมาณในการลอกผักตบชวา และสาหร่ายน้ำใน 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2   แหล่งน้ำที่ผลิตน้ำประปา  
 

นายมานพ กะการัมย์   เนื่องจากการลอกผักตบชวาครั้งก่อนเราของบจากหน่วยงานอื่นเรา 

ผ.อ.กองส่งเสริมการเกษตร ไมไ่ด้ตั้งงบประมาณไว้ การแก้ปัญหาเราจะใช้เจ้าหน้าที่ร่วมกับหมู่บ้าน  
  ดำเนินการเบื้องต้นต่อไปเราจะต้องเพ่ิมเติมให้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

นายวิโรจน์ ปลีนารัมย ์   การเสนอปญัหาความเดือดร้อน อยากให้เขียนเป็นคำร้อง  
เลขานุการสภาฯ   เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เนื่องจากเราต้องจัดสรรงบประมาณในภาพรวม 

     ในส่วนของเจ้าหน้าที่การเข้ารับการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าท่ีพัก 

     ก็ทำเฉพาะที่จำเป็นเพ่ือประหยัดงบประมาณ  
 

นายธนิกร นิเวชรัมย์   ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 อำเภอห้วยราช กำหนดลงพ้ืนที่อำเภอ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5   ยิ้มเข้ามาเยี่ยมเยียน การให้บริการประชาชนขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมในวัน 

     ดังกล่าว ช่วงเช้ามีการทำบุญที่วัดปัญญาโชติวนาราม หลังจากนั้นจะไปที่หมู่ที่ 5 

 

นายคนอง มะนารัมย์   ในวันนี้ เวลา 13.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับ 

ประธานสภาฯ   นายอำเภอห้วยราช ที่จะเข้ามาพบปะเยี่ยมเยือนและติดตามการดำเนินงาน 

     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อำเภอห้วยราช ประจำปีงบประมาณ 

     พ.ศ.2568 มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ วันนี้การประชุมสภา 
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ได้ดำเนินการครบถ้วนตามระเบียบวาระแล้ว  
     ขอปิดการประชุม 





เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2568 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 
....................................................... 

ที่ดินที่ต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) 

ยื่นขอคำขออนุญาตที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 
1. เครือข่ายถนนภายในหมู่บ้านตะโก หมู่ที่ 1 และบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 3 
2. เครือข่ายถนนภายในหมู่บ้านโสน หมู่ที่ 2 
3. เครือข่ายถนนภายในหมู่บ้านโชคกราดหมู่ที่ 4 และบ้านโชคดี หมู่ที่ 5 
4. เครือข่ายถนนภายในหมู่บ้านปรือเวง หมู่ที่ 6 
5. เครือข่ายถนนภายในหมู่บ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ 7 
6. เครือข่ายถนนภายในหมู่บ้านเกตุใต้ หมู่ที่ 8 
7. เครือข่ายถนนภายในหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 
8. ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน  

- ถนนสายบ้านตะโก - บ้านเกตุเหนือ 
- ถนนสายหนองบอน 
- ถนนสายบ้านหนองกก - บ้านปรือเวง 
- ถนนสายบ้านเกตุเหนือ – บ้านกราด ตำบลห้วยราช 
- ถนนสายบ้านโสน - บ้านตะครอง 
- ถนนสายบ้านโชคดี – ทางรถไฟ 
- ถนนสายหนองบอน-โคกกล้วย 
- ถนนสายบ้านตะโก – บ้านตะครอง 
- ถนนสายบ้านปรือเวง – ทางรถไฟ 
- ถนนสายบ้านตะโก - บ้านโชคดี 
- ถนนสายตาดำ บ้านโคกโพธิ์ 
- ถนนสายลุมปุ๊ก - คุ้มหนองกก 
- ถนนสายโคกปันรัว บ้านตะโก หมู่ที่ 1 
- ถนนสายบ้านโชคกราด – บ้านตะโกเปียน 
- ถนนดินบ้านโชคดี สายนานายม้วน – ทางรถไฟ 

9. ลำห้วยโชคกราด (จากบ้านตะโก - บ้านโชคกราด) 
10. ที่สาธารณประโยชน์ภายในตำบลบ้านตะโก 

- อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก พร้อมสาธารณูปโภค อาคารโดม อาคารจอดรถ อาคารศูนย์ 
อป.พร. อาคารห้องน้ำสาธารณะ (นสล. เลขท่ี บร.2518 เลขท่ีดินที่ 269 ) 

 



 

11.  ที่สาธารณประโยชน์ที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
- ประปาผิวดินหมู่บ้าน บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 3 (นสล. เลขท่ี บร.2518 เลขท่ีดินที่ 269 ) 
- ประปาผิวดินหมู่บ้าน บ้านโสน หมู่ที่ 2 (นสล. เลขท่ี บร.2514 เลขที่ดินที่ 273 ) 
- ประปาผิวดินหมู่บ้าน บ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ 7 (นสล. เลขท่ี บร.2530 เลขที่ดินที่ 11)  

12.  ที่สาธารณประโยชน์ที่มีสระน้ำ,หนองน้ำ 
- สระน้ำหนองละเบิก หมู่ที่ 3 บ้านโคกโพธิ์ (นสล. เลขท่ี บร.2518 ที่ดินเลขท่ี 269 ) 

พ้ืนที่ จำนวน 16 ไร่  2   งาน    76  ตารางวา 
- สระน้ำประปา(หนองตะโก) หมู่ที่ 2 บ้านโสน (นสล. เลขท่ี บร.2514 ที่ดินที่เลข 273 ) 

พ้ืนที่จำนวน 23 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา   
- สระน้ำประปาบ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านเกตุเหนือ (นสล. เลขท่ี บร.2530 ที่ดินเลขท่ี 11) 

พ้ืนที่ จำนวน 10 ไร่  1   งาน    52  ตารางวา 
- สระน้ำหนองป่าช้าบ้านโชคกราด หมู่ที่ 4 บ้านโชคกราด (นสล. เลขท่ี บร.2517 ที่ดินเลขท่ี 270) 

พ้ืนที่ จำนวน 11 ไร่  3   งาน  33  ตารางวา 
- สระน้ำบ้านโชคกราด(หน้าโรงเรียนบ้านโชคกราด) หมู่ที่ 4 บ้านโชคกราด (นสล. ที่ดินเลขที่  บร.2408) 

พ้ืนที่ จำนวน  7 ไร่  3   งาน   56   ตารางวา 
- หนองน้ำสาธารณะบ้านเกตุใต้ หมู่ที่8 บ้านเกตุใต้ (นสล. เลขท่ี บร 2400 ที่ดินเลขที่ -510) 

 พ้ืนที่ จำนวน   38   ไร่  2   งาน    06  ตารางวา 
- หนองโสนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านโสน (นสล. เลขที่ บร 2527 ที่ดินเลขที่ 272) 

 พ้ืนที่ จำนวน   5   ไร่  3   งาน    18  ตารางวา 
- สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านโชคดี (นสล. เลขท่ี บร 2521 ที่ดินเลขที่   -   ) 

 พ้ืนที่ จำนวน   1   ไร่  -   งาน    15  ตารางวา 
- สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านปรือเวง (นสล. เลขท่ี บร 2522 ที่ดินเลขที่   -   ) 

 พ้ืนที่ จำนวน   1   ไร่  3  งาน    09  ตารางวา 
- หนองสวายสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 บ้านเกตุใต้  (นสล. เลขท่ี บร 2525 ที่ดินเลขที่   558  ) 

 พ้ืนที่ จำนวน  7   ไร่  1   งาน    -   ตารางวา 
- หนองกราดสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 บ้านเกตุใต้  (นสล. เลขท่ี บร 2404 ที่ดินเลขที่   -  ) 

 พ้ืนที่ จำนวน  6   ไร่  1   งาน    08  ตารางวา 
- หนองสาธารณประโยชน์ (คุ้มลุม ปุ๊ก)หมู่ที่ 9 บ้านหนองกก  (นสล. เลขท่ี บร 2532 ที่ดินเลขท่ี   -  ) 

 พ้ืนที่ จำนวน  -   ไร่  3  งาน    68  ตารางวา 
 

 

 


